



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๙๗,๓๙๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เกร็ดเฉลี่ย 3.76...!!!

พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หนูมอาร์ท ยังคงแบ่งเวลาจากการเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม SWU GAME กิจกรรมสานสัมพันธ์ Econ KU-SWU และยังรับหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการของคณะ

หนูมอาร์ท บอกว่าการทำกิจกรรมในร่วมมหาวิทยาลัยนั้น ทำให้ได้รู้จักและเรียนรู้คนในสังคมมากขึ้น และแม้จะทำกิจกรรมแต่การเรียนก็ไม่ได้ตกต่ำนะค้า...เกร็ดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.54 ถือว่าแถวหน้าทีเดียว...

ส่งตรงจาก "นักปั้น" มืออาชีพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์สาวสวย บริษัทบัตรกรุงไทย...ลร้า!!

สำหรับ "หนูมอาร์ท" นักศึกษาในโครงการเลิร์น แอนด์ เอิร์น @ เลทีซี...

ชื่อจริง นามสกุลจริงของเขา คือ วรุฒิ เกิดประวัติ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนุ่มนักกิจกรรมด้วยเจ้าตัวบอกว่า ชอบทำกิจกรรมมาก ทำทุกกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่อยู่มัธยม เรียกว่า เป็นนักเรียนแถวหน้า เพราะรับหน้าที่ทั้งคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียน และประธานโครงการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน มาโดยตลอด แถมยังมีโปรไฟล์เคยได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด, รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนเรียนดี และพฤติกรรมดีของโรงเรียน จนมัธยมปลายด้วย

ล่าสุดเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ L&E@ KTC ในแผนก PR ที่ทำให้ได้ทั้งประสบการณ์ทำงานและรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ล่าสุด เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงการ Top Performance Awards ซึ่งเป็นการประกวดแผนงานที่สร้างสรรค์ การปฏิบัติงานที่ดี แม้จะไม่ได้รางวัลที่หนึ่งแต่ก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เป้าหมายในชีวิต หนูมอาร์ทบอกว่าอยากคว้าเกียรติยศมาให้พ่อกับแม่ที่คอยให้การสนับสนุนและคอยส่งเสริมค่าเล่าเรียนเป็นการตอบแทนบุญคุณ

แค่คิดก็ภูมิใจ...ก็วิเศษสุดๆแล้วละค้า นื่องๆ คนไหนอยากเอาแบบอย่างหนุ่มคนนี้...ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะค้า...!!

